



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ร่มมะกรี้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอ บ้านแพรง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นี้อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นตาม แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง ให้คำนึงถึง ปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคา ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติ ของบริษัท คู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัท คู่ค้าต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๕๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้มีมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมใ การปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการคัดเลือกยา และ เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติฯ นี้โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการ คัดเลือกบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ มีค่าใช้จ่าย และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายด้วยราคาสุทธ การรับเงิน สนับสนุนจากบริษัทฯ จากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ มีค่าใช้จ่าย ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาและปลูกจิตสำนึก บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพัฒน์ ร่มมะกรี้)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง